




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

10 เมษายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>มุ่งสู้ฝุ่น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, สวพ.91, กรมประชาสัมพันธ์, การเงินการธนาคารออนไลน์, สำนักข่าวแห่งชาติ, INNNEWS, ทีวีช่อง 5, NBT, thailandplus, hfocus, newtv, linetoday, ch7, ch5, thereporter, pheupuangchon, Chiangmainews, innnews, allmiles, shorturl.asia, thecoverage, topnews, thinsiam, konkao)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเข้าขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะในภาคเหนือ โดยลงพื้นที่ถึงในชุมชน เพื่อแจก มุ้งสู้ฝุ่น” ซึ่งเป็นนวัตกรรมต่อยอดความรู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถลดปริมาณฝุ่นPM 2.5ได้ถึง 80.43% ช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงพื้นที่ปลอดฝุ่นที่บ้านได้มากขึ้น โดยท่านนายกรัฐมนตรีว่ามีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะมลพิษ ฝุ่นPM 2.5 ได้สั่งการและมอบนโยบายให้ สร. ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มเปราะบาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเร่งด่วน</p>	
<p><b>เตือนระวังฮีทสโตรกช่วงสงกรานต์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, มติชน, ผจก., ข่าวสด, bangkokbiznews, topnews, newtv, thaitodaynews, hfocus, ejan, tnn, thaipbs, thereporters, true)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. เตือนไทยอากาศร้อนจัด ช่วงสงกรานต์จัดกิจกรรมการแสดง-ขบวนแห่กลางแจ้ง อาจเกิดโรคลมแดดหรือฮีทสโตรก แนะนำสวมเสื้อผ้าสีอ่อน ต้มไอน้ำมากๆ พักเข้าร่มเป็นระยะ หากมีอาการตัวแดง ร้อนจัด ไม่มีเหงื่อ เบลอ มึนงง สับสน ให้รีบเช็ดตัวลดความร้อน</p>	
<p><b>กรมวิทย์ฯ ลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, hfocus)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ ลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีกับ บจก.วีเมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำนวน 2 สัญญา ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตวัสดุทดสอบชนิดแห้งจากน้ำเพาะเลี้ยงเซลล์ 8E5 สำหรับตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ และเทคโนโลยีการผลิตวัสดุอ้างอิง การตรวจเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบบี และซิฟิลิส ทางซีโรโลยี รองรับความต้องการของห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือดทั่วประเทศไทยและขยายสู่ประเทศอื่นในระดับภูมิภาค</p>	
<p><b>โรคมะเร็งปอด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, การเงินธนาคารออนไลน์, ไทยโพสต์, springnews, sondhitalk, nationtv, workpointtoday)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ภาคเหนือสูงกว่าภาคอื่น พบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ 7 คน เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 5 ราย ปัจจัยเสี่ยงมาจากฝุ่นPM2.5 และอีกหลายๆปัจจัย</p>	
<p><b>ผลิตภัณฑ์โฆษณาหลอกลวง และไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เผย ผลิตภัณฑ์ Gluzextra Gold เป็นโฆษณาหลอกลวงผู้ป่วยเบาหวาน ทางสื่อออนไลน์ และไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิดชาวเวียดนาม พร้อมทั้งเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด หากพบการกระทำผิดเพิ่มเติมจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผย ผลิตภัณฑ์ Sica SURE canxi wemee อ้างช่วยเด็กสูงขึ้น 3 - 5 เซนติเมตร ภายใน 3 เดือน เป็นการโฆษณาสรรพคุณเกินเท็จ และไม่ได้รับอนุญาตจาก ออย. อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิดชาวเวียดนาม หากพบการกระทำความผิดเพิ่มเติมจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p><b>สารคัดเมี่ยม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, thaipbs, thebetter)</p> <p>- นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นพ.สสจ.สมุทรสาคร นำเจ้าหน้าที่สสจ.สมุทรสาคร และรพ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตั้งหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตรวจปัสสาวะหาสารคัดเมี่ยม ปชช.ที่อยู่โดยรอบ บจก. เจ แอนด์ บี เมททอล รอผลตรวจภายใน 3 วัน หากไม่พบมีสารคัดเมี่ยมในร่างกายจะสร้างความมั่นใจให้กับปชช. แต่หากพบจะรับนำเข้าสู่การบำบัดรักษาทันที รวมถึงวางมาตรการทางการแพทย์เพื่อดูแลปชช.ในพื้นที่ต่อไป</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ กล่าวถึงการเคลื่อนย้ายสารกากแคดเมี่ยมว่า ที่ประชุม ครม.รับทราบถึงการขนย้ายสังกะสีปนกากแคดเมี่ยม ได้มอบหมายให้ ก.อุตสาหกรรม ตั้งคณะทำงานตรวจสอบและการขนย้าย สืบหาข้อเท็จจริงและความบกพร่องในแต่ละขั้นตอน พร้อมหามาตรการแก้ไขและกำกับการขนย้ายกากแคดเมี่ยมที่อายุได้ไว้ รวมถึงกากแคดเมี่ยมที่เหลืออยู่และกระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยให้เคลื่อนย้ายกลับไปหลุมฝังกลบตันทางจังหวัดตากอย่างปลอดภัย</p> <p>- น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม กล่าวถึงการติดตามกากสารคัดเมี่ยมที่หายไปจากโรงงานในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ว่า ยอดรวมที่ออกจากโรงงานประมาณ 1.3 หมื่นตัน ยังต้องค้นหาอีกประมาณ 5 พันตัน โดยได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ข่ายหลัก ให้จัดการเรื่องนี้ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับอีก 5 หน่วยงาน คือ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข สตช. และ DSI</p>	
<p><b>กรมอนามัยมอบป้าย Happy Toilet รณรงค์ส้วมวัดสะอาด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, ผจก., sonhitalk, hfocus)</p> <p>- นายวัน อยู่บำรุง ผู้ช่วย รมต.สธ. เปิดกิจกรรมรณรงค์ส้วมวัดสะอาด ส้วมสาธารณะไทย สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ณ วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน กทม. พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายส้วมสาธารณะ เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐานความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย พร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุด เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการใช้ส้วมสาธารณะ</p>	
<p><b>PM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ผจก.,บ้านเมือง, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, inn, fm91bkk, hfocus, , Chiangmainews, thebetter, mcof, sonhitalk, ch7, newtv)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และ รมว.คลัง กล่าวกำชับให้ยกระดับมาตรการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันฝุ่น PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤติ โดยให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานผ่าน 9 มาตรการ ประกอบด้วย บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวัง ทำฝนหลวงดับไฟป่า ยกระดับการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านให้ลดการเผาป่า บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสั่งทำฝนหลวงเพิ่ม สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ทั้งภาคเหนือ ให้แต่ละจังหวัดรับผิดชอบ ระดมยุทธโธปกรณ์-กองทัพ ชรก.ระดับสูงลงพื้นที่แก้ปัญหา-ประสาน กต.-กองทัพ คุยเพื่อนบ้านงดเผา</p> <p>- เว็บไซต์ iqair รายงานเชียงใหม่ยังคงยืนอันดับ 1 เมืองคุณภาพอากาศแย่ที่สุดของโลก โดยค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูง จ.เชียงใหม่ ประกาศให้ทำงานที่บ้าน 3 วัน และจัดบีก คลีนนิ่ง เดย์ บูรณาการกำลังทุกส่วน ออกล้างทำความสะอาดถนนและฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศ และเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 130,000 คน</p> <p>- นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นใน จ.เชียงใหม่ เกินค่ามาตรฐานมาเกือบ 50 วัน เพิ่งมาประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ ส่วน จ.เชียงใหม่และตาก ไม่มีการบริหารจัดการ รวมถึงได้ขยายยอดจองท่องเที่ยวลดลงเหลือ 50% โดยมองว่าต่อให้มั่นนโยบายดึงท่องเที่ยว จัดเฟสดีวิล ก็ไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะยังแก้ปัญหาฝุ่นไม่ได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักโฆษก, ไทยรัฐ, ผจก., thebetter, mcot, sonthitalk, ch7, newtv)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และร.มว.คลัง กล่าวหลัง ประชุม ครม. ว่า เรื่องบุหรีไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบันกำลังแพร่หลายหนักมากในหมู่เด็กและเยาวชน ทั้งที่มีกฎหมายควบคุมอยู่แล้ว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าและผู้จำหน่ายอย่างจริงจังเด็ดขาด โดยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และขอให้สธ. ศธ. อว. ร่วมกันออกมาตรการป้องกัน เช่น การรณรงค์โทษของบุหรีไฟฟ้า รวมถึงการสร้างความรู้ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรีไฟฟ้า รวมถึงการจัดให้มีการตรวจตราที่เข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษา การจำหน่ายและการใช้บุหรีไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชน</p>	
<p><b>นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, hfocus, js100)</p> <p>- ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวในการสัมมนาเรื่อง ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จุดสมดุลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ ว่า จากผลการศึกษาพบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สร้างรายได้เกือบ 6 แสนล้านบาท ภาครัฐมีรายได้จากภาษีเครื่องดื่มฯ ปีละ 1.5 แสนล้านบาท แต่สร้างต้นทุนทางสังคมไม่ต่ำกว่า 1.7 แสนล้านบาท รัฐบาลออกกฎหมายควบคุม แต่ยังไม่ตรงจุด เนื่องจากสัดส่วนการดื่มของกลุ่มเด็กเยาวชน 15-19 ปี เข้าถึงสุราไม่ได้ลดลง และจำนวนผู้เสียชีวิตจากเมาแล้วขับยังมีแนวโน้มสูง จึงควรปรับปรุงกฎหมายและกำกับควบคุมให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>- น.ส.ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ นักวิจัยอาวุโส เผยข้อเสนอการปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ 1.แก้ไขมาตรา 32 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยให้โฆษณาได้ แต่ต้องไม่พุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนต่ำกว่า 20 ปี 2.เพิ่มบทลงโทษกรณีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ 3.เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี</p>	
<p><b>สนับสนุนคก.ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นส.ณัฐธิดา ผาเจริญ นักศึกษาแพทย์ มธ. ปี 6 คก.ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รพ.พุทธโสธร กล่าวภายหลังพิธีมอบสัมฤทธิ์บัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ คก.ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2566 ว่า การที่มีแพทย์ชนบทเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนในพื้นที่ไปเรียนเรื่องการแพทย์ชนบท แล้วกลับมาช่วยเหลือคนในชุมชน ให้สามารถเข้าถึงโอกาสในการรักษามากยิ่งขึ้น</p> <p>- นายสาริต บำรุงศิริ นักศึกษาแพทย์ มธ. ปี 6 คก.ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รพ.พุทธโสธร เผยวางแผนเรียนต่อด้านแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพราะถ้าเป็นเฉพาะทางด้านอื่นจะเน้นด้านตัวโรคมากกว่า แต่คนไข้ยังมีเรื่องของความกังวล เมื่อกลับบ้านไม่มีคนดูแลต่อ ซึ่งเวชศาสตร์ครอบครัวจะมีบทบาทตรงนี้มากขึ้น รวมถึงมีความกังวลหากเรื่องภาระงาน หากงานมากไปอาจจะเหนื่อยกายแล้วจะดูแลคนไข้ได้ไม่ดีมากพอ</p>	
<p><b>จับยากันยุงเถื่อน นำเข้าจากจีน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, brighttv, thestandard, inn, ch3, ch8, pptv, ejan, ch7)</p> <p>- ตำรวจ บก.ปอศ. เข้าตรวจค้นโกดังในจังหวัดพิจิตร หลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งเก็บสินค้าลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ พบของกลาง ยากันยุงเกือบ 270,000 ชิ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ อย. ได้ประกาศเตือนให้ประชาชนซื้อยากันยุงที่มีฉลากไทย และมีเลขผลิตภัณฑ์ เนื่องจากพบว่ายากันยุงที่นำเข้าจากต่างประเทศหลายยี่ห้อ มีสารพิษส่งผลกระทบต่อคนและสัตว์ หากสูดดมในปริมาณมาก อาจทำให้รู้สึกมึนงง ปวดศีรษะ อาเจียน ชัก และหมดสติได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลถึงผู้นำเข้ามา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>กรม.อนุมัติ งบประมาณ.บัตรทอง ปี 2568</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวหุ้น เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thaipbs)</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า กรม.มีมติอนุมัติความเห็นของสำนักงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.งบ.สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี งบ. พ.ศ.2568 ภายในวงเงิน 235,842,800,900 บาท</li> <li>2.งบ.บริหารงานของ สปสช. วงเงิน 2,238,836,200 บาท มอบหมายให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ตามความจำเป็นเหมาะสม ประหยัดและสอดคล้องกับภารกิจการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</li> <li>3.มอบหมายให้คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 18 (14) แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และควบคุมดูแล สปสช.ให้เป็นไปตามการมอบหมายดังกล่าว</li> </ol>	
<p><b>ความคืบหน้าคนร้ายบุก รพ.สต.ห้วยแอ่ง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ch7)</p> <p>- พล.ต.ต.พรชัย ชลเดช ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.มหาสารคาม เผยความคืบหน้ากรณีคนร้ายบุกเข้ามาทำร้าย จนท. รพ.สต. บ้านห้วยแอ่ง ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ว่า ขณะนี้ออกหมายจับ นายปริญญา แสงมณี อายุ 19 ปี คนร้าย ซึ่งอยู่ระหว่างหลบหนี ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น คาดว่าจะได้ตัวเร็วๆ โดยแจ้งข้อกล่าวหา ชิงทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย</p>	
<p><b>ความเหลื่อมล้ำ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage บทความพิเศษ</p> <p>- นำเสนอ วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค.66 โดยตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง ความแตกต่างของต้นทุนการรักษาพยาบาลระหว่าง 3 ระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของสถานพยาบาลสังกัด สป.สธ. ดำเนินการโดย ทีปกร จิริฐิติกุลชัย ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ว่า สรุปผลการวิเคราะห์งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณานโยบายพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีความเป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุขในยุคสมัยที่เผชิญกับข้อจำกัดทางการคลัง โดยผู้วิจัยคาดหวังว่า รัฐบาลจะขับเคลื่อนบูรณาการ ตามมาตรา 9 และ 10 ที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้สำเร็จในที่สุด</p>	